

สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

หน่วยงาน : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

มาตรการ	ประเด็นความรู้	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>มาตรการที่ ๑ ขยายจำนวนหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการไ้ช้ยายุติการตั้งครรภ์กับกรมอนามัย</p> <p>มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในเขตสุขภาพ</p>	<p>ประเด็นความรู้ที่ ๑ นโยบาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา</p> <p>ประเด็นความรู้ที่ ๒ ความรู้หลักการให้คำปรึกษาทางเลือกหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม และนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย</p> <p>ประเด็นความรู้ที่ ๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย</p> <p>ประเด็นความรู้ที่ ๔ ชุดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์</p> <p>ประเด็นความรู้ที่ ๕ ช่องทางการขอรับคำปรึกษาทางเลือกกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์</p>	๑. เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย	ต.ค. ๖๔ – ก.ค. ๖๕	๒ ครั้ง	<p>ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน ประกอบด้วย ผศ.นพ.สัณญา ภัทรราชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และสายด่วนปรึกษาเอตส์และท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ ร่วมเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลสมุทรปราการซึ่งเป็นหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและให้บริการอย่างต่อเนื่อง การเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานให้บริการยุติการตั้งครรภ์รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน</p> <p>ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ และผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๘ คน</p>

มาตรการ	ประเด็นความรู้	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					<p>ประกอบด้วย นายกสมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA ตัวแทนแพทย์อาสา RSA ตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตัวแทนสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ และประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเยี่ยมเสริมพลังคลินิกคลองปลัดเปรียง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและให้บริการอย่างต่อเนื่อง การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานให้บริการยุติการตั้งครรภ์รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน</p>

รูปกิจกรรม

